



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ข่าวเด่นในฉบับ

- ? วันนี้ (๒ ก.ย.) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา PSRU GAMES 2019 เวลา ๑๗.๓๐ น.
- ? ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
- ? ? ? ? ?
- ? เชิญชวนวิ่งเก็บระยะ ๑๕ กม. วิ่งหนีแอลฯ

รองอธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม



เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้มอบหมายพระบรมราชาบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินงาน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ (๒๐ปี) (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ตามพันธกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความชัดเจนทั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านชำเตย (ประกอบ-นงนุช อุปลัดมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชมนิทรรศการจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่กว่า ๒๐ โครงการ จัดแสดงชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ



พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย โครงการทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และโครงการตามแนวพระราชดำริ นิทรรศการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนิทรรศการการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

(อ่านต่อหน้า ๒)



นอกจากนี้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๙๐๐ คน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ การศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การวิจัยและการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับ ประเทศโดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ จำนวน ๑๒๕ โครงการ ได้แก่ **โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ ประชาชน** มีครัวเรือนที่เข้าร่วม จำนวน ๒๑๐ ครัวเรือน, **โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน** มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน ๓๘ ผลิตภัณฑ์ โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์, **โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น** มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจากจังหวัด พิษณุโลกและสุโขทัย จำนวน ๘๔ ตำบล รวม ๔,๓๔๗ คน, **โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน** โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย รวมทั้งสิ้น ๖๐ โรงเรียน และ**โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ** ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นโครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีการบูรณาการระหว่าง ศาสตร์ สาขา วิชาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นทำงานร่วมกับเครือข่ายและ ชุมชน ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณบุคลากร มรพส. ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการดำเนินงานทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ประสพผลสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

กีฬาสนามปตรี สร้างคนดี พัฒนาชาติ

PSRU GAME 2019

วันนี้ (๒ ก.ย.) เชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน *PSRU GAMES 2019*

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ

PSRU GAMES 2019 วันนี้ (๒ กันยายน) ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ทั้งนี้ จะจัดการแข่งขันฯ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้สนามแข่งขันภายใน มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม - เชียร์การแข่งขัน ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕๗ (๗/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีวาระในการพิจารณาเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ได้รับความเห็นชอบดังต่อไปนี้

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

รศ.ดร.โชติ	บดีรัฐ	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
รศ.ดร.อนุ	เจริญวงศ์ระยับ	สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.อรรถพล	รอดแก้ว	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ชุตินันท์	ศรีสวัสดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.อุษา	อินทร์ประสิทธิ์	สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.คุณากร	คงชนะ	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ณภัทร	วุฒธะพันธ์	สาขาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.สุกัญญา	สีสมบา	สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.พรดรัล	จุลกัลป์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มรพส.

แนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางบริหารฯ วันพุธที่ ๑๑ ก.ย.นี้

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ออกประกาศหน่วยลงคะแนนเสนอชื่อ แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อในการสรรหา คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มรพส. โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา แนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวทางการบริหารวิทยาลัยต่อบุคลากรของวิทยาลัยการพยาบาลในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๕.๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อซึ่งได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สังกัดวิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ลงคะแนนเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุม ๕.๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิฯ ไม่สามารถมาลงคะแนนเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ เนื่องจากติดภารกิจ สามารถลงคะแนนเสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๒ อาคารที่พิชัญญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยต้องแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยประกอบการลงคะแนนเสนอชื่อล่วงหน้าด้วย

คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการนับคะแนนผลการเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๕.๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน และสังเกตการณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เปิดระบบรับสมัครออนไลน์แล้ววันนี้ .. เชิญชวนผู้สนใจร่วมแข่งขัน
 “เดิน - วิ่ง พิบูล RUN 2019” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มรพส.
 พร้อมมอบสิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษา มรพส. ภาคปกติ ค่าสมัคร ๑๕๕ บาท

เดินวิ่ง 'พิบูล' RUN 2019
 ซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
1 ธันวาคม 2562
 ผู้จัดงาน : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์



สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมงาน
 เดิน - วิ่ง “พิบูล” RUN 2019 ซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่า มรพส. ส่วนวังจันทน์
 (ในเวลาราชการ) ทั้งนี้ จะจัดการแข่งขัน ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยแบ่ง
 การแข่งขันเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

- ๑.) ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร : ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท ได้รับเสื้อ / เหรียญ
- ๒.) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร : ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ได้รับเสื้อ / เหรียญ
- ๓.) ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร : ค่าสมัคร ๔๕๐ บาท ได้รับเสื้อ / เหรียญ

สำหรับ VIP ค่าสมัคร ๑,๕๐๐ บาท จะได้รับเสื้อวิ่งคอกลม ๑ ตัว และเสื้อคอปก VIP ๑ ตัว รวมถึงเหรียญรางวัล
 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลการประกวดนักวิ่งแฟนซี รวมถึงภาพประทับใจในงานวิ่งอีกด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Fanpage : พิบูล RUN 2019 หรือสอบถาม **โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๗๐๒๗๓๗๙** (อาจารย์ดารณี เสฎฐ์สุวจะ), ๐๕๕๒๖๗๐๐๐
 โอกาสเดียวกันนี้มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติมรพส. ค่าสมัครเพียง ๑๙๙ บาท (วิ่งได้ทุกระยะทาง) สมัครออนไลน์ได้แล้วที่
fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือสมัครด้วยตนเองที่
 งานประชาสัมพันธ์ชั้น ๑ อาคารที่ปรึกษา, อาคารการศึกษาพิเศษ และสำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

เชิญชวนวิ่งสะสมระยะทาง “วิ่งหนีแอล (แอลกอฮอล์)” ๑๕ วัน ๑๕ กิโลเมตร



งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ขอเชิญผู้สนใจ
 ร่วมกิจกรรม “วิ่งหนีแอล (แอลกอฮอล์)” Virtual Run ภายใต้โครงการ
 มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปี ๔ โดยเป็นการวิ่งสะสมระยะไม่ต้องทำจบ-
 ในครั้งเดียว เพียงแค่วิ่งให้ครบระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ในระยะเวลา ๑๕ วัน
 ก็จะได้รับเหรียญและเสื้อ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **Facebook : วิ่งหนีแอล** หรือสมัครที่ <https://bit.ly/2ZljVxk>
 เริ่มกิจกรรมวิ่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ หรือหลังชำระเงิน และจะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
 สอบถามเพิ่มเติม **โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๗๘, ๐๙๓-๕๖๘๙๘๙๓**

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลาตชุมพุก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-5526-7000 / แฟกซ์ ๐-5626๗-1๐๐
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com